

[ย่อ ย วิ ท ย า นิ พ น ธ์]

อ้อมใจ วงษ์มณฑา

นักวิชาการอุดมศึกษา

สถาบันพัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ความเชื่อของมุสลิมที่มีต่ออัสสิหฺร์ (ไสยศาสตร์) อัลกะฮานะฮฺ (การทำนาย) และอัลอิรอฟะฮฺ (การดูดวง) : กรณีศึกษาในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ในสมัยที่สังคมมุสลิมเต็มไปด้วยคُرอฟะฮฺ (เรื่องเหลวไหลที่ถูกกู่ขึ้นและความเชื่อที่งมงาย) มนุษย์ตอบรับสิ่งเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่คำนึงถึงข้อบัญญัติศาสนาและวิจักษณ์ญาณในการแยกแยะข้อเท็จจริง จึงถูกปกคลุมด้วยฝุ่นแห่งความมืด ตกอยู่ในหม้อฟลอฮฺ (ความหลงลืม) ไม่มีผู้ที่จะนำพาพวกเขาออกจากความมืดมัวของความเท็จที่มาจากคำพูดของหมอผี นักไสยศาสตร์ นักมายากล นักทำนาย และนักดูดวง สู้แสงสว่างแห่งอัลลอฮฺ และเพื่อให้มุสลิมคนหนึ่งปฏิบัติตามแนวทางที่เที่ยงตรงและถูกต้อง จึงจำเป็นที่เขาจะต้องเลือกแนวทางปฏิบัติที่จะนำพาเขาไปสู่ความดีและความถูกต้อง โดยยึดหลักฐานที่ชัดเจน นั่นคือ พระมหาคัมภีร์ของอัลลอฮฺ ซึ่งในนั้นไม่มีสิ่งโกหกมดเท็จ มีแต่ความถูกต้องตลอดกาล และจะชี้นำมนุษย์ไปสู่แนวทางของอิสฺสุนะฮฺหรือแนวทางของท่านเราะสูล

คอลัมน์ “ย่อวิทยานิพนธ์” ฉบับนี้ จะบอกเล่าเกี่ยวกับความเชื่อที่มีต่ออัสสิหฺร์ (ไสยศาสตร์) อัลกะฮานะฮฺ (การทำนาย) และอัลอิรอฟะฮฺ (การดูดวง) ของชาวมุสลิมในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับความเชื่อความศรัทธาในเรื่องไสยศาสตร์ การทำนายและการดูดวง ตลอดจนศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและรักษาโรคอันเนื่องมาจากการทำไสยศาสตร์ตามแนวทางของอิสลาม ข้อมูลที่น่าสนใจยิ่งนี้เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่ง

ของวิทยานิพนธ์ เรื่อง *ความเชื่อของมุสลิมที่มีต่อ อัสนีหฺร์ (ไสยศาสตร์) อัลดะฮฺนะฮฺ (การทำนาย) และอัลอิรอฟะฮฺ (การดูดวง) : กรณีศึกษาใน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี* ของนายอับลุลลอฮ์ อัลอุซามะฮฺ มหาบัณฑิตอิสลามศึกษา พ.ศ. 2550

การนำเสนอในสิ่งที่คาดหวังว่าจะช่วยให้ ความรู้ความเข้าใจต่อผู้ที่หลงผิด เพื่อปรับสู่วิถีทางที่เที่ยงตรง เป็นภาระที่ผู้มีความรู้ควร พึงปฏิบัติ และการขัดเกลาจรรยาหลักความเชื่อ หรือความศรัทธาของมุสลิมให้บริสุทธิ์และใส สะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ทั้งนี้เพื่อความผาสุก และความสำเร็จของเขาในโลกนี้และโลกหน้า (วัน อาคีเราะฮฺ) และเขาย่อมไม่สามารถทำให้ความ ศรัทธาบริสุทธิ์และสมบูรณ์แบบได้ ถ้าหากเขา ไม่รู้และไม่เข้าใจในปัจจุบันต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุ ทำให้ความบริสุทธิ์ของความศรัทธานั้นมัวหมอง ไสยศาสตร์เป็นเรื่องที่มีจริงและมีอิทธิพลทำให้ ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยและเสียหายได้ ไสยศาสตร์ มีปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและอัสนุนนะฮฺอัศเศาะ หี้หะฮฺ (อัลหะดีษที่ถูกต้อง) และเป็นที่ยุ้จัก ตลอด จนมีหลักฐานจากภพาวาดบนกระดาดษ หนึ่งสัตรี ถ้ำ และโบราณสถานที่ยุ้ให้เห็นว่าไสยศาสตร์นั้น มีจริงในทุกยุคทุกสมัย ถึงแม้ว่านักวิชาการบาง ท่าน หรือผู้รู้สมัยใหม่บางกลุ่มไม่ยอมรับในเรื่อง ดังกล่าว โดยให้ความคิดเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถ พิสูจน์และหาข้อสรุปได้ในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน

มุสลิมมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ การทำนาย และการดูดวงถูกต้องมากกว่าความ เชื่อที่ขัดต่อหลักการศาสนาในเรื่องดังกล่าว และ มุสลิมในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เลือกวิธี ป้องกันและรักษาจาก *ไสยศาสตร์* ที่ถูกต้องตาม *บทบัญญัติอิสลาม* มากกว่าวิธีที่ผิด รวมทั้งมีความ เชื่อและมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามบทบัญญัติ

อิสลามเป็นส่วนมาก จะไม่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ ที่เกี่ยวกับเวทมนตร์ คาถาอาคม และการเสกเป่า ไม่เชื่อต่อนักไสยศาสตร์ ไม่เชื่อเกี่ยวกับพลัง เหนือธรรมชาติและปาฏิหาริย์ไม่เชื่อเรื่องเครื่องราง ของขลัง ไม่เชื่อในเรื่องยันต์ เช่น ผ้ายันต์ ไม่เชื่อ ในเรื่องการทำนายและการดูดวง แต่มุสลิมใน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เชื่อว่ามีผี ญิน ชัยภูอน และโลกลับจริง เชื่อว่าสามารถใช้อัลกุรอาน ในการป้องกันและรักษาจากไสยศาสตร์ได้ ส่วนใน เรื่องวิธีปฏิบัติในการรักษาจากไสยศาสตร์นั้น มุสลิมส่วนใหญ่เลือกวิธีที่ถูกต้องตามหลักศาสนา คือ เลือกใช้วิธีการรักษาผู้ป่วยที่ถูกไสยศาสตร์ ครอบงำโดยให้ผู้รู้เกี่ยวกับการรักษาเรื่องผีสิง ด้วยอัลกุรอานและดุอาอ์รักษา

อัสนีหฺร์หรือไสยศาสตร์เป็นความเชื่อส่วน บุคคลที่มีมานานและไม่สามารถปฏิเสธได้ ไสยศาสตร์มีจริงและมีหลากหลายชนิด ซึ่งส่วน ใหญ่เป็นที่ยุ้ต้องห้ามหรือหะรอมในกฎหมาย อิสลาม ผู้ใดเชื่อและปฏิบัติย่อมถูกตำหนิและผิด ต่อหลักการอิสลาม มุสลิมในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่ไม่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ ไม่เชื่อเรื่องคาถาอาคม ไม่เชื่อต่อนักไสยศาสตร์ ไม่ปฏิบัติตามและไม่ไปหานักไสยศาสตร์เพื่อขอ ความช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและข้อ บัญญัติศาสนาอิสลามที่ไม่ให้มุสลิมเชื่อในเรื่อง ไสยศาสตร์ไม่ให้เชื่อต่อนักไสยศาสตร์ ห้ามมุสลิม ไม่ให้ไปหาและขอความช่วยเหลือจากพวกเขา ตลอดจนอิสลามสั่งให้มุสลิมห่างไกลจากไสยศาสตร์ ท่านนบี มุฮัมมัด ไม่ยอมรับว่าเป็นประชาชาติ ของท่าน

มุสลิมส่วนน้อยที่เชื่อว่านักไสยศาสตร์ สามารถให้ความช่วยเหลือหรือรักษาผู้ป่วยได้ และน้อยมากที่เชื่อในสิ่งที่นักไสยศาสตร์บอก

อัลมูญีชะฮฺ หมายถึง สิ่งที่ผิด ธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถ กระทำได้ หรือสิ่งที่เหนือสติปัญญา และความสามารถของมนุษย์ที่ อัลลอฮฺประทานให้แก่เราะสูลของ พระองค์เท่านั้น

แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีผู้ศรัทธาต่อนักไสยศาสตร์
น้อยและค่อย ๆ เจือจางลง ในขณะที่อดีตถือได้ว่า
ไสยศาสตร์มีบทบาทสำคัญในสังคมมุสลิมปัตตานี
หรือสังคมอื่นๆ ก็ว่าได้ แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่ามี ผี ภูิน
ชัยภูอน โลกลับจริง สอดคล้องกับหลักการ
ศรัทธาของอิสลามที่เน้นให้มุสลิมศรัทธาใน
สิ่งลึกลับ ให้เชื่อว่าอัลลอฮฺทรงสร้างมะลาอิกะฮฺจาก
แสง สร้างภูินจากเปลวไฟ และสร้างชัยภูอนจาก
ไฟ และให้เชื่อว่าบนโลกมนุษย์ใบนี้มีอีกโลกหนึ่ง
หรือมิติหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วย
สายตา นั่นก็คือ โลกแห่งมะลาอิกะฮฺ ภูิน และ
ชัยภูอน อัลลอฮฺทรงชมเชยผู้ที่เชื่อต่อสิ่งเร้นลับ
(อัลมัยบ) ว่าเป็นผู้ศรัทธาพระองค์ นอกจากนี้
พลังเหนือธรรมชาติและปาฏิหาริย์เมื่อเกิดขึ้นกับ
อุละมาอ์ผู้หมั่นเพียรในการทำอิบาดะฮฺอย่าง
สม่ำเสมอเป็นโต๊ะกีอามัตหรือโต๊ะวอลี ซึ่งชี้ให้
เห็นว่าชาวมุสลิมในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
มีความเชื่อที่ถูกต้องในเรื่องนี้ และความเชื่อนี้
สอดคล้องกับหลักการอิสลามที่ว่าด้วยความเชื่อ
ในเรื่องมูญีชะฮฺอัมบิยาอ์และกะรอมาฮฺสุเอาเลียอ์
ส่วนความเชื่อในเรื่องพลังเหนือธรรมชาติและ
ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับฟาลิคุนเนรคุนต่ออัลลอฮฺ
นั้น ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นชัยภูอน ซึ่งคำตอบที่ตรง
คือ หมอมผีหรือนักไสยศาสตร์ แปลว่าเป็นสิ่งที่
อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่พวกเขา เพื่อทดสอบ

บ่าวของพระองค์ว่าจะเชื่อต่อหมอมผีนักไสยศาสตร์
หรือจะเชื่อต่อพระองค์ และส่วนใหญ่ไม่เชื่อใน
เรื่องเครื่องรางของขลังต่างๆ ที่ใช้ของขลังเพื่อ
ป้องกันตัวเองจากอันตรายจากการลอบทำร้าย
และเพื่อยิงและฟันแทงไม่เข้า หรือของขลังที่เป็น
แหวนหรือเครื่องประดับประเภทต่างๆ อัญมณี
ไม้ที่ถูกปลุกเสก เหล็กไหล รูปปั้นแกะสลัก
ผ้ายันต์ แสดงให้เห็นว่าชาวมุสลิมในอำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานีไม่เชื่อในเรื่องของขลังเท่าไร ซึ่ง
ในอดีตความเชื่อในเรื่องของขลังเป็นที่แพร่หลาย
ในสังคม จะเห็นได้ว่าของขลังบางอย่างเป็นที่
ต้องการอย่างสูงของตลาดและมีราคาแพงมาก ๆ

การทำนายอนาคต ส่วนใหญ่ที่ได้ยินเกี่ยวกับ
การทำนายเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ชาวมุสลิมไม่เชื่อในเรื่องการทำนายอนาคตเหล่านี้นั้น
และไม่เชื่อในเรื่องการดูดวง แต่เคยได้ยิน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ส่วนใหญ่จะได้ยินการดูดวงเกี่ยวกับ
ความรัก ส่วนความเชื่อและวิธีปฏิบัติในเรื่อง
การป้องกันและรักษาจากไสยศาสตร์ ชาวมุสลิม
ส่วนใหญ่เคยได้ยินและเคยเห็นคนถูกผีเข้าสิง
ด้วยตัวเอง เมื่อพวกเขาเห็นคนถูกผีเข้าสิงพวก
เขาจะไปหาผู้รู้เกี่ยวกับการรักษาเรื่องผีสิง
ด้วยอัลกุรอานและดุอาอ์ซึ่งตรงตามหลักการ
ศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีการใช้
ไสยศาสตร์ในการทำร้ายผู้อื่นอยู่ หรือเรื่องผีสิง
ยังมีอยู่จริงเนื่องจากชาวมุสลิมส่วนใหญ่เคย
ได้ยินและประสบกับตัวเองมาแล้ว ปรากฏการณ์
ในลักษณะนี้ แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อและการ
ปฏิบัติของชาวมุสลิมในอำเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานีอยู่บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในข้อบัญญัติศาสนาอิสลาม และปฏิบัติตามแบบ
ฉบับของท่านเราะสูลอย่างเคร่งครัด หรืออาจ
เนื่องมาจากปัจจุบันศาสนาอิสลามถูกเผยแพร่

อัลกะรอมะฮฺ หมายถึง สิ่งเหนือ ธรรมชาติที่อัลลอฮฺให้แก่วะลีผู้ซึ่ง พระองค์ทรงรัก

อย่างทั่วถึง มุสลิมจึงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติของอิสลามมากขึ้น และการที่มุสลิมมีความเชื่อและแนวปฏิบัติบางอย่างที่บิดเบือน ผิดเพี้ยน และไม่ตรงกับหลักการศาสนาอิสลามนั้นอาจเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ หรือศาสนาพุทธ หรืออาจเนื่องมาจากการที่ไม่มีความรู้ในเรื่องศาสนา

อัลมูอฺญิซะฮฺ หมายถึง สิ่งที่เกิดธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถกระทำได้ หรือสิ่งที่เหนือสติปัญญาและความสามารถของมนุษย์ที่อัลลอฮฺประทานให้แก่เราะซูลของพระองค์เท่านั้น หรือหมายถึงสิ่งเหนือธรรมชาติที่นำไปสู่ความดีงามและความผาสุกที่มาพร้อมกับการอ้างสิทธิการเป็นนบี มีจุดประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความจริงเมื่อมีผู้อ้างสิทธิว่าตัวเองเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ

อัลกะรอมะฮฺ หมายถึง สิ่งเหนือธรรมชาติที่อัลลอฮฺให้แก่วะลีผู้ซึ่งพระองค์ทรงรัก หรือหมายถึงการเกิดสิ่งที่เหนือธรรมชาติกับผู้หนึ่งโดยไม่ต้องมาพร้อมการอ้างสิทธิการเป็นนบี แต่สิ่งนั้นเป็นผลมาจากอิมาน (ความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ) และอามัลซออลิฮฺ (การงานที่ดีงาม)

อย่างไรก็ตาม ไสยศาสตร์ การทำนาย และการดูดวงทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลามทั้งสิ้น เนื่องจากไสยศาสตร์มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อความศรัทธาของมุสลิมโดยตรงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เมื่อมุสลิมคนหนึ่งมีความเชื่อในไสยศาสตร์ เชื่อในเรื่องการทำนาย

ทายทัก การดูดวง ตอปรับในสิ่งที่นักไสยศาสตร์ นักทำนาย หมอดูบอกกล่าวในเรื่องลี้ลับต่างๆ ที่เพิกขมอดคล้องกับความจริงในบางครั้ง และการที่พวกเขาเลือกที่จะใช้วิธีการป้องกันและรักษาไสยศาสตร์ด้วยไสยศาสตร์ แนนอนสิ่งที่เขาเชื่อและปฏิบัตินั้น ย่อมทำให้การยึดมั่นศรัทธาต่อหลักการศาสนาของเขาดดถอย และเขาอาจตกอยู่ในสภาพของผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺได้

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีคุณค่าเป็นอย่างมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำศาสนาและผู้เผยแพร่ศาสนา เช่น โต๊ะอิหม่าม โต๊ะเคาะตีบ โต๊ะบิลาล กลุ่มผู้เผยแพร่ศาสนา กลุ่มต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาที่ถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเกี่ยวกับหลักศรัทธาที่ถูกต้อง เนื่องจากหลักศรัทธาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนต้องรู้ ทั้งนี้โดยให้ผู้นำศาสนาจัดการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และผู้เผยแพร่ศาสนา นำเรื่องดังกล่าวไปเผยแพร่แก่มุสลิมทุกคน อีกทั้งมุสลิมควรให้ความสำคัญและเพิ่มความสนใจกับการศึกษาศาสนาอิสลามโดยรวม และควรให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการศึกษาหลักการศรัทธาที่ถูกต้องในอิสลาม (๕)

เอกสารอ้างอิง

อับดุลลอฮฺ อัลอุซามะฮฺ. (2550). ความเชื่อของมุสลิมที่มีต่ออัสสิหฺรฺ (ไสยศาสตร์) อัลกะฮานะฮฺ (การทำนาย) และอัลอิรอฟะฮฺ (การดูดวง) : กรณีศึกษาในอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ สาขาอิสลามศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.